



ประกาศโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กระทรวงศึกษาธิการจึงให้สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) กำหนดใน ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) กำหนด จึงอาศัยตามความในข้อ ๙(๑) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จึงขอปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีแนวปฏิบัติระหว่างปิดสถานศึกษา ดังนี้

๑. ให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ ตามที่ครูประจำวิชากำหนด และให้ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในทุกรายวิชาโดยกำหนดภาระงานตามความเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เสมือนเรียนในห้องเรียนโดยให้ครูผู้สอนคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. โรงเรียนขอจัดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม และขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรในวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และคัดกรองผู้เข้ามาในโรงเรียนอย่างเข้มงวด

๔. ระหว่างช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่ตั้ง (Work from Home) โดยไม่ถือเป็นวันลา ไม่ควรเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด พื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมชน โดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ สามารถเรียกมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาในวันและเวลาราชการหากมีข้อราชการจำเป็น โดยไม่มีข้อยกเว้น

๕. ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ทำงานหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง พบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ www.donschool.ac.th หรือเพจเฟซบุ๊ก “ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง” หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง